

# เขียว4เลนสุราษฎร์-บ้านนาสาร23กม.

## ● ทล.จัดให้พื้นลานสร้างปีนี้เสร็จ65



นายสมพล พรหมเจียม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้รับงบประมาณปี 63 ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สายสุราษฎร์ธานี-อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ-อ.บ้านนาสาร ระหว่าง กม.18+000-กม. 41+000 ระยะทาง 23 กม. งบประมาณ 1,150 ล้านบาท โดยจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา

นายสมพล กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ได้เสนอการออกแบบถนน 4 ช่องไปกลับด้านละ 2 ช่องไปกลับ จากเดิมมีขนาด 2 ช่องไปกลับ รวมทั้งการปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวาง และสะพานข้ามคลองลำพูน อ.บ้านนาสาร ให้กว้างและมีประสิทธิภาพการใช้งานยิ่งขึ้น ผู้ร่วมประชุมเห็นด้วยกับรูปแบบที่เสนอและต้องการให้สร้างถนน 4 ช่องโดยเร็วเพราะมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ขณะเดียวกันแนะนำว่าช่วงก่อสร้างควรมีมาตรการให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ช้อแนะนำต่าง ๆ รวมทั้งแสงสว่างให้ผู้ใช้

ทางเห็นชัดเจน ตลอดจนระบบระบายน้ำต้องไม่ให้เกิดปัญหา  
เวลาก่อสร้าง

นายสมพล กล่าวอีกว่า จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังไปใช้  
ประโยชน์ในโครงการอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะเริ่มกระบวนการเปิดประกวด



สมพล

ราคาหาผู้รับเหมาภายในเดือน  
เม.ย.-พ.ค. 63 เมื่อได้ผู้รับเหมา  
จะเริ่มสร้างภายในปี63 แล้วเสร็จ  
ปี 65 ช่วงที่ดำเนินการขนาด 2  
ช่อง คันทางกว้าง 12 เมตร ช่อง  
จราจรกว้าง 3.5 เมตร ไหล่ทาง  
กว้างข้างละ 2.5 เมตร มีปริมาณ  
การจราจร 12,563 คันต่อวัน มี  
เขตทางกว้าง 30 เมตร เพียงพอ

ขยายให้เป็น 4 ช่องเพราะสภาพ  
สองข้างทางเป็นพื้นที่ราบ สลับที่เนินมีย่านชุมชนเป็นช่วง ๆ  
เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและลด  
อุบัติเหตุ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว  
ของจังหวัด

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการอยู่ในพื้นที่ ต.ขุนทะเล  
ต.ทุ่งเตาใหม่ ต.ทุ่งเตา ต.ควนสุบรรณ เทศบาลนาสาร อ.เมือง  
และ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี บนทางหลวงหมายเลข 4009  
จุดเริ่มต้นที่โครงการ กม.18+000 บริเวณโรงเรียนบ้านชอย 10  
และจุดสิ้นสุดที่ กม.41+000 บริเวณถนนเทศบาลนาสารใน  
เป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
(ลาดยาง) แบ่งทิศทางจราจรด้วยแผงคอนกรีต ทั้งนี้ทางหลวง  
หมายเลข 4009 มีจุดเริ่มต้นจาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และ  
จุดสิ้นสุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม)  
บริเวณ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่.